



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 298


วันที่ 1 พฤษภาคม 2552

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ

เรียน ร.อ.สธ., ผ.ชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และ สธจ. ทุกจังหวัด

พร้อมนี้ สล. ขอส่งสรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับ สธจ. สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสิริชัย จินดาหลวง)

ล.สธ.

สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	- เปรียบเสมือนเสาหลัก ที่ร้อยเอาหัวใจ ของคนไทยทุกคนเข้าด้วยกัน ด้วยความสมานฉันท์ สามัคคี เรื่องนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน	สน.พล.
2. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น	- การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คักยภาพขีดความสามารถในการทำงานให้กับท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ - การสร้างมาตรฐานตำแหน่ง การกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดสนับสนุน	สน.บค. ,สพบ.
3. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ต้องให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ส่วนการจัดสรรรายได้จากรัฐบาลกลาง ทั้งในส่วนของภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ อย่างเป็นธรรม	สน.คท.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การยกฐานะขององค์กรปกครองท้องถิ่น	<p>- ควรดูองค์ประกอบให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะสภาพความเป็นชุมชนเมืองหรือชนบท ความหนาแน่นของประชากร สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา และความพร้อมขององค์การในด้านบุคลากร ที่จะต้องรับผิดชอบต่ออำนาจหน้าที่ ที่ต้องให้บริการประชาชน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการปกครองตนเองทั้งสิ้น ขอให้พิจารณาให้เหมาะสม อย่าเอาตัวบุคคลมาเป็นหลัก ขอให้ยึดผลประโยชน์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ</p>	สน.พร.
5. การคงอยู่ของสถานภาพผู้ปกครองท้องถิ่น	<p>- กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเครื่องมือกลไกของรัฐบาลกลาง ผ่านไปทางภูมิภาค คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ซึ่งต้องอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะต้องมีทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ทำงานเพื่อรับใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต่างช่วยต่างทำ ถึงอาจจะเป็นการแข่งขัน แต่ก็เป็นการแข่งขันเพื่อรับใช้ช่วยเหลือประชาชน</p>	สน.พร. , สน.กร.

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น